



## มท.ปลูกหญ้าแฝก 84 ล้านกล้า

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใจความว่า “นับเป็นเวลาถึง 17 ปี ที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับหญ้าแฝก ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็ประโยชน์มาก เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่หญ้าชนิดเดียวได้มีการศึกษาถึง 17 ปี แต่ต้องเข้าใจว่าหญ้าแฝกมีหลายชนิด ถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เกิเกิดขึ้น หญ้าแฝกได้ทำประโยชน์ในที่ต่างๆ ทั้งที่ราบ ดินลึก ดินตื้น ด้วยหญ้าแฝกมีรากที่หยั่งลึกลงไปดินได้ 5-6 เมตร และไม่แผ่กระจายด้านข้าง หญ้าแฝกนี้ไม่ใช่พืช เป็นหญ้าที่มหัศจรรย์ เป็นหญ้าที่ช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นอันตรายหลายอย่าง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตระหนักว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งสภาพความสมบูรณ์ของดินและน้ำ ล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ที่จะได้รับจากการทำการเกษตร แต่สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การชะล้างพังทลายและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ พระองค์ทรงทำการศึกษาค้นพบว่า “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทย มีศักยภาพและคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน เป็นพืชที่มีวิธีการปลูกแบบง่ายๆ เกษตรกรสามารถดำเนินการเอง โดยไม่ต้องให้การดูแลหลังการปลูกมากนัก ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้ทำการปลูกทดลองหญ้าแฝกตามพื้นที่ลาดชัน แนวสันเขื่อน ฯลฯ เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม และป้องกันสารพิษปนเปื้อนลงแหล่งน้ำ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากระบบรากของหญ้าแฝกที่ฝังลึกลงไปดินตรงๆ และแผ่กระจายเหมือนกำแพง จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านหน้าดิน ช่วยเก็บความชุ่มชื้นของดินไว้ และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการรณรงค์ให้หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยกำหนดเป้าหมายการปลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 - 2554 จำนวน 84 ล้านกล้า ภายในปี 2554 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (84 พรรษา) ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกไปแล้วทั้งสิ้น 82,984,658 กล้า ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง พื้นที่เปิดใหม่ในโครงการก่อสร้างที่มีความลาดชัน พื้นที่ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ให้ครบตามเป้าหมาย 84 ล้านกล้า ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการ “ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลด้วย